



คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เลขรับ 2476

วันที่ 14 พ.ค. 2565

เลข 13.02 น.

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกชาติ

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

๙๙๙ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตำบลศาลายา

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐

โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๕๒๗๒ ต่อ ๔๙๓๘ โทรสาร ๐ ๒๔๔๑ ๕๒๖๔

ที่ อว ๗๘.๐๑๔๒/๐๐๗๑๑

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “การให้บริการการจัดการตัวอย่างและการจัดทำข้อมูลพรรณไม้หรือเครื่องยา”

เรียน คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกชาติ มีการดำเนินงานศูนย์อ้างอิงทางพฤกษศาสตร์ พืชสมุนไพรและเครื่องยา ประกอบไปด้วยพิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยมหิดล (Herbarium of Mahidol University) และ ศูนย์ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร (Tissue Culture Lab) ทั้งนี้ พิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้แห้ง ตัวอย่างดอก ตัวอย่างผล ตัวอย่างเมล็ด ตัวอย่างเครื่องยา เพื่อใช้เป็นตัวอย่างอ้างอิงในบทความวิชาการและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยมีการให้บริการวิชาการ ๒ ส่วนหลัก ได้แก่ (๑) การจัดการตัวอย่างพรรณไม้หรือเครื่องยา ให้บริการตรวจสอบและระบุชื่อวิทยาศาสตร์ของพรรณไม้และเครื่องยา พร้อมจัดทำตัวอย่างพรรณไม้แห้งหรือเครื่องยา และเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์พืช (๒) การจัดทำข้อมูลพรรณไม้หรือเครื่องยา ให้บริการการตรวจสอบและจัดทำเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพรรณไม้หรือเครื่องยา เช่น ลักษณะสัณฐานวิทยา สรรพคุณ และภาพถ่าย เพื่อนำไปใช้การศึกษาด้านพืช

ในการนี้ โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกชาติ จึงขอความอนุเคราะห์ ท่านโปรดประชาสัมพันธ์ การให้บริการการจัดการตัวอย่างและการจัดทำข้อมูลพรรณไม้หรือเครื่องยาของศูนย์อ้างอิงทางพฤกษศาสตร์พืชสมุนไพรและเครื่องยาแก่บุคลากร อาจารย์ นักวิจัย ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่มีความสนใจจะจัดเก็บตัวอย่างพรรณไม้หรือระบุชื่อวิทยาศาสตร์ของพรรณไม้ โดยศึกษาข้อมูลได้ที่ QR Code ด้านล่าง ทั้งนี้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวขวัญชนก วีระศิริ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖-๕๗๒๕-๕๘๔๔ หรือ อีเมล pbmherbarium@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฐานียา ไตรรักษา)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกชาติ



สแกนเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม